

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Nhiều giải pháp, cách làm hay sâu sát với thực tiễn

06:28 23/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế. Từ đó, tìm ra những giải pháp, cách làm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là đưa ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới đảm bảo sâu sát với thực tiễn hơn...

Đây là những nội dung chính được đề cập trong hội thảo chuyên đề “nữ lãnh đạo các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam chia sẻ giải pháp, cách làm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024” do BHXH tỉnh Hậu Giang tổ chức vào ngày 22/3.



Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Đại diện đơn vị “chủ nhà”, đồng thời cũng là nữ lãnh đạo BHXH cấp tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang, đã chia sẻ những bước phát triển ấn tượng của địa phương trong việc gia tăng người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, tính đến nay, tỉnh Hậu Giang có gần

89.000 người tham gia BHXH, chiếm 23,74% lực lượng lao động; hơn 685.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ trên 94% dân số. "Đây là bước phát triển ngoạn mục của tỉnh Hậu Giang trong điều kiện có điểm xuất phát thấp so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước", bà Xuân nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân cũng bày tỏ chưa an tâm, khi tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT chưa mang tính bền vững, là thách thức không nhỏ cho BHXH tỉnh. Hậu Giang là tỉnh mới thành lập, nhiều lĩnh vực cần phải đầu tư xây dựng, trong đó các cơ sở y tế mặc dù đã được quan tâm, nhưng đôi lúc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của người dân. Chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế tuyến cơ sở còn hạn chế cũng tác động đến tâm lý của người dân khi tham gia BHYT. Ngoài ra, đời sống của đại bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập không ổn định, nên không có điều kiện tham gia BHXH, BHYT liên tục...

Nhà báo Nguyễn Hải Hồng, Tổng Biên tập Tạp chí Bảo hiểm Xã hội cũng chia sẻ những điểm nhấn trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách. Theo đó, Tạp chí Bảo hiểm Xã hội luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và BHXH các địa phương thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về mọi mặt hoạt động của ngành. Đáng chú ý, chú trọng phản ánh các mô hình hay, cách làm hiệu quả của BHXH các địa phương; tăng cường tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để chia sẻ, lan tỏa và nhân rộng.



Nhà báo Nguyễn Hải Hồng, Tổng Biên tập Tạp chí Bảo hiểm Xã hội chia sẻ tại hội thảo.

Riêng với tỉnh Hậu Giang, đại diện Tạp chí Bảo hiểm Xã hội tại khu vực phía Nam đã bám sát và thông tin kịp thời các sự kiện quan trọng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền những sự kiện quan trọng của địa phương như: Truyền thông nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang; những thành tựu về kinh tế xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; tuyên truyền các mô hình hay về phát triển người tham gia BHXH, BHYT như: Mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện, BHYT”; mô hình “Áp có 100% người dân tham gia BHYT”; mô hình “Tiết kiệm ồng heo để tham gia BHYT hộ gia đình”; mô hình “BHYT nghĩa tình cựu chiến binh”; mô hình bảo hiểm xanh (thu gom và bán ve chai để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam khu vực phía Nam tổ chức tại Hậu Giang...

Là nữ lãnh đạo ngành BHXH ở địa phương có nền kinh tế thuộc diện khó khăn trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bà Nguyễn Thị Đan Thương, Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian qua, BHXH tỉnh Trà Vinh đã tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người tham gia BHYT ở địa phương; qua đó giúp bao phủ lưới an sinh đến bà con. BHXH tỉnh còn phối hợp tốt với các hội, đoàn thể tổ chức các mô hình tuyên truyền mang lại hiệu quả cao như: Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm để tham gia BHXH tự nguyện” của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp; mô hình “Cựu chiến

binh cùng nhân dân tham gia BHYT”...

Bên cạnh đó, tùy tình hình thực tế, cơ quan BHXH chủ trương, linh hoạt chỉ đạo các cán bộ viên chức làm công tác tuyên truyền phối hợp với nhân viên thu ở xã, phường (trưởng ấp, khóm) lựa chọn trước các hộ gia đình tiềm năng để nhóm tuyên truyền (gồm cán bộ BHXH, nhân viên thu và trưởng khóm, ấp) đến tuyên truyền tại từng hộ gia đình. Nhân viên thu và trưởng khóm, ấp cùng đi sẽ tiếp tục quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người tham gia tái đóng. Đồng thời, tiếp tục nhờ người đã tham gia chia sẻ cho láng giềng, thân nhân lan tỏa BHXH tự nguyện đến mọi người...

Ở góc độ cơ quan BHXH cấp huyện, bà Lê Thị Kim Yên, Phó Giám đốc BHXH huyện Phú Tân (Cà Mau) cũng mang đến hội thảo cách làm hay của BHXH huyện, với các mô hình phụ nữ vận động tham gia BHXH tự nguyện. Để góp phần tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn, năm 2023, BHXH huyện Phú Tân phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ra mắt nhiều mô hình tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tham gia BHXH tự nguyện như: Mô hình “1 số + 1 số” (phụ nữ vận động tham gia BHXH tự nguyện); mô hình “Phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện”; mô hình “Quyển sổ an sinh”...

Theo đại diện BHXH tỉnh Hậu Giang, hội thảo được tổ chức là dịp để các đại biểu đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế. Từ đó, tìm ra những giải pháp, cách làm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhất là đưa ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới đảm bảo sâu sát với thực tiễn hơn.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã đánh giá cao những giải pháp, cách làm hay của các nữ lãnh đạo trong ngành BHXH. Đối với tỉnh Hậu Giang, ông Trương Cảnh Tuyên khẳng định, địa phương luôn quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, nhất là vận dụng chính sách của trung ương và chính sách địa phương để hỗ trợ cho công tác này.

"Trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tỉnh Hậu Giang đã ban hành chính sách hỗ trợ 30% cho các đối tượng tham gia; vận động xã hội hóa tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, địa phương cũng tích cực giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, tạo niềm tin của người dân vào chính sách BHYT"- lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chia sẻ thêm.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/thuc-hien-chinh-sach-bhxh-bhyt-nhieu-giai-phap-cach-lam-hay-sau-sat-voi-thuc-tien>